

## ĐỂ PHÁT HÀNH NGAY

Thứ 2, ngày 3 tháng 4 năm 2023

### NGƯỜI LIÊN HỆ:

Karina Rivera, Alameda Alliance for Health

510-499-3419

krivera@alamedaalliance.org



---

## ALAMEDA ALLIANCE FOR HEALTH TỰ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ HÀNH VI

Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4, Alameda Alliance for Health sẽ Cung Cấp các Liệu Pháp về Sức Khỏe Tâm Thần và Sức Khỏe Hành Vi cho Hội Viên

**Alameda, CA** – Hôm nay, chương trình bảo hiểm sức khỏe địa phương Alameda Alliance for Health (Alliance) cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 350,000 cư dân Quận Alameda đã công bố việc tích hợp tất cả các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần và các liệu pháp về sức khỏe hành vi cho các hội viên Medi-Cal và thành viên Dịch Vụ Chăm Sóc Theo Nhóm của Alliance. Trong gần 10 năm qua, Alliance đã ủy quyền các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho Beacon Health Options (Beacon). Đây là tổ chức cung cấp các dịch vụ chăm sóc phổ tự kỷ từ nhẹ đến trung bình cho các hội viên Medi-Cal của Alliance và đã cung cấp trọn gói các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho các thành viên Dịch Vụ Chăm Sóc Theo Nhóm của Alliance mắc bệnh tâm thần từ nhẹ đến trung bình và nặng.

Nghiên cứu cho thấy các rối loạn sức khỏe hành vi có liên quan đến sức khỏe kém. Các nghiên cứu cấp quốc gia đã kết luận những cá nhân có bệnh trạng về hành vi nhận được ít dịch vụ chăm sóc phòng ngừa về sức khỏe thể chất hơn và nhận được dịch vụ chăm sóc có chất lượng thấp hơn. Với việc tích hợp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chính và dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi của Alliance, các hội viên có bệnh trạng về hành vi sẽ được tiếp cận dịch vụ chăm sóc chất lượng cao một cách hiệu quả hơn. Ngoài ra, thay đổi này sẽ giảm số điểm liên lạc cho các hội viên và nhà cung cấp của Alliance, đồng thời cho phép chương trình bảo hiểm sức khỏe hỗ trợ trực tiếp tốt hơn cho bệnh nhân và hợp lý hóa quy trình thực hiện các dịch vụ. Khả năng tự cung cấp các dịch vụ quan trọng này cũng sẽ hỗ trợ việc tích hợp lâu dài các dịch vụ giữa Alliance và các đối tác trong mạng lưới an toàn ở Quận Alameda của chương trình bảo hiểm.

Giám Đốc Điều Hành Scott của Alliance cho biết: “Chúng tôi biết rằng một bộ phận không nhỏ người dân Mỹ đang khổ sở vì mắc bệnh tâm thần không được điều trị khi cần và đó là một vấn đề lớn đối với sức khỏe tổng thể của họ. Việc tích hợp các dịch vụ quan trọng này sẽ đảm bảo các hội viên của chúng tôi được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe hành vi có chất lượng một cách hiệu quả hơn và cuối cùng nhờ đó mà cải thiện được sức khỏe.”

Trong năm vừa qua, Alliance đã tiến hành hàng chục buổi hội thảo với các Cơ Quan của Quận Alameda và các tổ chức dựa trên cộng đồng. Phản hồi của họ cho thấy rõ việc tự cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần sẽ giảm bớt các rào cản về chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp các dịch vụ chăm sóc

sức khỏe tâm thần của chương trình bảo hiểm sức khỏe được cung cấp liên tục hơn. Ngoài ra, điều này còn hỗ trợ thêm cho các hoạt động chăm sóc cá nhân toàn diện ở cả cấp độ chương trình bảo hiểm sức khỏe lẫn cấp độ nhà cung cấp dịch vụ. Động cơ thúc đẩy Alliance chính là cơ hội giúp hội viên tiếp cận các liệu pháp về sức khỏe tâm thần và sức khỏe hành vi một cách hiệu quả hơn, đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao hơn và kết quả bình đẳng hơn về sức khỏe cho các hội viên.

Để tìm hiểu thêm về Alliance, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại: <http://alamedaalliance.org/>.

###

### **Giới thiệu về Alameda Alliance for Health**

Alameda Alliance for Health (Alliance) là một chương trình bảo hiểm sức khỏe có quản lý ở địa phương, công cộng, không vì lợi nhuận, cam kết mang lại các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, có thể tiếp cận và hợp túi tiền cho những cư dân Quận Alameda. Được thành lập vào năm 1996, Alliance được sáng lập bởi và dành cho cư dân Quận Alameda. Hội Đồng Quản Trị, đội ngũ nhân viên lãnh đạo và mạng lưới nhà cung cấp của Alliance phản ánh tính đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ của quận. Alliance cung cấp bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hơn 350,000 trẻ em và người lớn có mức thu nhập thấp thông qua các chương trình Medi-Cal và Alliance Group Care được Ủy Ban Đảm Bảo Chất Lượng Quốc Gia (National Committee for Quality Assurance, NCQA) chứng nhận.